

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành dự họp.

Tổng vốn đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2016 khoảng 13.616,39 tỷ đồng, trong đó huy động từ cộng đồng dân cư 2.931,98 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn tăng trưởng ổn định; thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường ở nông thôn có tiến bộ; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 199/263 xã (75,66%) đạt 19 tiêu chí NTM, trong đó có 174 xã đạt được công nhận đạt chuẩn. Số tiêu chí đạt bình quân là 17,44 tiêu chí/xã, tăng trên 11 tiêu chí/xã so với năm 2010, vượt so với bình quân chung của cả nước 4 tiêu chí/xã.

Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có trên 85% số xã đạt

tiêu chí NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên, duy trì và phát triển các địa phương đã đạt chuẩn.

Về việc thực hiện Quyết định số 1983, theo báo cáo của các huyện, thành phố, tổng số bến bãi trên các tuyến đê trung ương trong tình hình nay là 312 bến bãi, trong đó có 156 bến bãi nằm trong quy hoạch, 156 bến bãi không nằm trong quy hoạch; có 13 bến bãi có phép theo đúng quy định của Luật Đê điều, 49 bến bãi có phép hết hiệu lực hoặc không có giá trị pháp lý. Đến nay có 147 bến bãi có hợp đồng với chính quyền địa phương còn hiệu lực, 132 bến bãi có hợp đồng với chính quyền địa phương đã hết hiệu lực. Đến ngày 10/1/2017, các huyện, thành phố đã vận động giải tỏa

được 7 bến bãi, xử phạt 167 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại trong xây dựng NTM thời gian qua đồng thời thảo luận, đề xuất những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu những ý kiến góp ý và hoàn thiện báo cáo đề UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuối tháng 4. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết cấu lại dự thảo báo cáo theo 3 phần: Kết quả thực hiện, những giải pháp trọng tâm và tổ chức thực hiện, trong đó cần đánh giá, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân

của những tồn tại trong xây dựng NTM thời gian qua; mục tiêu, phương hướng giai đoạn 2017 - 2020 phải xác định rõ 100% các xã hoàn thành xây dựng NTM trước năm 2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ 5 giải pháp trọng tâm trong xây dựng NTM thời gian tới cần nêu bật trong báo cáo: Tiếp tục quan triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đối với những xã đã đạt chuẩn NTM phải tiếp tục củng cố để nâng cấp các tiêu chí NTM, giải quyết được vấn đề nợ công; những xã chưa đạt chuẩn cần có kế hoạch cụ thể với từng tiêu chí, thực hiện xây dựng NTM bằng mọi cách chỉ đúng pháp luật, không gian lận, không gian lận bằng mọi giá, phát huy được vai trò chủ thể của người dân, kết hợp các nguồn lực để xây dựng NTM; từ tình hình cơ sở làm tốt công tác truyền thông; chủ trọng chỉ đạo sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp,

nông thôn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện có phương án hỗ trợ trong giải quyết vấn đề nợ đọng đối với 25 xã đã đạt 19 tiêu chí NTM nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn NTM để sớm được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 1983 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng văn bản phê bình các địa phương thực hiện chưa nghiêm, chưa đạt, đồng thời đề xuất các giải pháp cấp bách thực hiện Quyết định số 1983, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từng địa phương cần đánh giá, rà soát lại quy hoạch bến bãi, thực hiện nghiêm Công điện số 03 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác cát để kịp thời xử lý, chấm dứt tình trạng khai thác cát trái sản xuất mới trong nông nghiệp,

CHỈ THỊ... (Tiếp theo trang 1)

lúa tập trung trở bông từ ngày 10 đến ngày 20/5/2017. Mặt khác, tình hình sâu bệnh hại trên lúa xuân diễn biến khá phức tạp: trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ ra rộ từ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2017, sâu non nở rộ từ ngày 29/4 đến ngày 4/5/2017; có khoảng 8.000ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, đã được phòng, trừ nhưng nguy cơ bệnh gây hại trên cổ bông tiềm ẩn rất lớn khi gặp điều kiện thuận lợi; rầy các loại đã xuất hiện và nở rộ từ ngày 25/4 đến đầu tháng 5, rầy nâu gia tăng số lượng quần thể và có thể gây hại nặng sau 25/5/2017.

Để chủ động phòng, trừ và ứng phó với diễn biến của sâu bệnh hại lúa xuân, giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

- 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:**
 - Tập trung chỉ đạo công tác trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại và phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại khác cho lúa xuân; trước mắt tập trung chỉ đạo các địa phương huy động nông dân phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại từ ngày 30/4 đến ngày 3/5/2017. Các địa phương cần chú ý vào điều kiện tiểu vùng sinh thái, cơ cấu, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của từng giống lúa, nguồn sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân... để tổ chức phun trừ với phương châm "cô sâu, có bệnh đến đâu thì phòng, trừ đến đó", nhằm đạt hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của các loại sâu bệnh hại khác như: bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, chuột hại... để tổ chức phòng, trừ kịp thời theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 - Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống đài TTTT các huyện, thành phố, hệ thống phát thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền về nguy cơ, mức độ gây hại, biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại và các đối tượng dịch hại khác có hiệu quả cao nhất để hộ nông dân hiểu và áp dụng;
 - Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các hợp tác xã sản xuất kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh bảo đảm kịp thời; chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc buôn bán, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn quản lý theo quy định.
- 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Phân công lãnh đạo và cử cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố trực tiếp cùng các địa phương kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng; phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, thời gian và loại thuốc phòng, trừ, bảo đảm việc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân 2017 đạt hiệu quả cao; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng chương trình tuyên truyền cho nông dân biết và thực hiện.

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG...

(Tiếp theo trang 1)

đào tạo chuyên ngành điện, điện tử, bách khoa và chuyên ngành tự động hóa, làm chủ thiết bị từ các nền công nghệ cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Năm 2017, Công ty sản phẩm cho ra thị trường 5 triệu sản phẩm, doanh thu đạt khoảng 80 tỷ đồng. Công ty đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như cúp công tượng hiệu năng và

phát triển bền vững, top 500 sản phẩm hàng đầu Việt Nam, top 100 doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển bền vững, giải thưởng Sao vàng Đất Việt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao trình độ xây dựng và phát triển của Công

ty. Đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu phát triển mạnh hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Đồng chí cam kết tinh thần và các số, ngành tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để các doanh nghiệp nói chung, Aidi nói riêng ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Điện cơ Aidi.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

ngành nghiệp" nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các hoạt động tập trung vào công tác truyền thông về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện cụ thể, hướng đến doanh nghiệp và người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho các nhóm đối tượng ở cơ sở và trong các doanh nghiệp. Đối với công tác kiểm tra cần rà soát những doanh nghiệp và làng nghề có sử dụng các loại máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLD, nguyên liệu sản xuất dễ gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường. Khi có kết quả báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/4 để có biện pháp xử lý.

cố gắng của các sở, ngành liên quan trong việc chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ; việc triển khai kế hoạch phải thực hiện cụ thể, hướng đến doanh nghiệp và người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho các nhóm đối tượng ở cơ sở và trong các doanh nghiệp. Đối với công tác kiểm tra cần rà soát những doanh nghiệp và làng nghề có sử dụng các loại máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLD, nguyên liệu sản xuất dễ gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường. Khi có kết quả báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/4 để có biện pháp xử lý.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 4

(Tiếp theo trang 1)

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ năm 2017. Tuyên truyền các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là vấn đề tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền chăm sóc bảo vệ lúa, cây màu xuân hè 2017; phòng, chống lụt, bão; phòng, chống dịch bệnh; các chính sách an sinh xã hội. Tuyên truyền việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, vấn đề xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng Tháp Thái Bình. Tuyên truyền về tình hình liên, đảo, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống lại buôn lậu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, đại hội các hội, đoàn thể các cấp.

Vòng chung kết cấp tỉnh

cuộc thi "Tim hiểu pháp luật về an toàn giao thông" năm học 2016 - 2017 dành cho học sinh khối THCS tỉnh Thái Bình vừa kết thúc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong học sinh, giáo viên và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà cần kết hợp dưới nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục khác để tạo hiệu quả tích cực, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Cuộc thi "Tim hiểu pháp luật về an toàn giao thông" được tổ chức với đối tượng là học sinh bậc THCS và nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. 100% các huyện, thành phố đã tổ chức cuộc thi điểm tại cấp trường, cấp cụm, cấp huyện. Qua thời gian triển khai và tổ chức cuộc thi từ cấp cơ sở đến vòng chung kết cấp tỉnh đã có 285 đội tuyển đại diện cho các liên đội THCS trong toàn tỉnh tham gia, thu hút khoảng 220.000 thanh thiếu nhi tham gia cổ vũ. Nội dung các kiến thức của cuộc thi tập trung vào các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản quy định liên quan; về kỹ năng xử lý tình huống giao thông, điều khiển phương tiện giao thông; về thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành và tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Với 4 phần thi: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích, các kiến thức pháp luật về ATGT qua cuộc thi đã được "mềm hóa", tuyên truyền dưới nhiều hình thức: sân khấu hóa bằng các hoạt cảnh, tiểu phẩm di dóm, tình huống, câu hỏi, hùng biện, truyền đạt các thông điệp về ATGT... để nhớ, dễ hiểu và dễ thuộc, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của học sinh, thanh thiếu nhi.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
Không chỉ dừng ở một cuộc thi



Phần thi khởi động của Trường THCS Vũ Tây (Kiến Xương). Ảnh: MINH ĐỨC

Tham gia cuộc thi, thành viên các đội đã thể hiện rất tốt sự hiểu biết các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Ngoài phần thi của các đội thi khác giả là các em học sinh cũng được tham gia vào các phần thi tìm hiểu các kiến thức, trả lời câu hỏi về ATGT làm cho không khí cuộc thi thêm sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn. Thông qua cuộc thi "Tim hiểu pháp luật về an toàn giao thông" dành cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh, thanh thiếu nhi trong việc chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Em Lê Vũ Chính, học sinh lớp 8A3, Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Em cùng đội tuyển của Trường THCS Kỳ Bá đã tham gia các vòng thi và may mắn đội của em giành giải nhất.

Tuy nhiên, theo em việc đạt giải không quan trọng mà quan trọng hơn là qua các vòng thi đã giúp em và các bạn trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu biết hơn về Luật Giao thông đường bộ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Giờ đây khi ra đường em có thể hiểu được các biển báo giao thông, biết cách xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông. Cuộc thi "Tim hiểu pháp luật về an toàn giao thông" dành cho học sinh THCS cũng là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội, điều kiện để các nhà trường chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT cho học sinh, thanh thiếu nhi, góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Cô giáo Phạm Thị Phương, Tổng

phụ trách Đội Trường THCS Vũ Tây (Kiến Xương) cho biết: Để đưa đội tuyển của Trường THCS Vũ Tây tham gia vòng chung kết cuộc thi "Tim hiểu pháp luật về an toàn giao thông" cấp tỉnh, Ban Giám hiệu và các thầy, cô giáo trong nhà trường đã quan tâm, tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí, đồng viên, hướng dẫn các em tham gia. Đây không chỉ là cuộc thi mà còn là một sân chơi vô cùng lý thú, bổ ích, tuyên truyền các kiến thức pháp luật về ATGT đến học sinh, giáo viên rất sinh động. Tất cả các em khi đã vào vòng chung kết đều chiến thắng. Tôi mong muốn, tỉnh chỉ đạo các ngành, các trường học tiếp tục tổ chức cuộc thi và mở rộng ra khối Tiểu học và THPT với các hình thức thi và tuyên truyền phù hợp, thiết thực hơn. Đây là năm thứ 2, Thái Bình tổ chức cuộc thi "Tim hiểu pháp

luật về an toàn giao thông" dành cho học sinh THCS. Cũng với hình thức thi như vậy, năm học 2015 - 2016, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi cũng tìm ra 3 đội là Trường THCS Minh Lăng (Vũ Thư), Trường THCS Vũ Đông (thành phố Thái Bình), Trường THCS Thái Hưng (Thái Thụy) và để trao giải nhất, nhì, ba. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, phóng viên Báo Thái Bình vẫn ghi nhận một số học sinh của 3 nhà trường trên vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Điều này đã minh chứng rằng việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đến học sinh, thanh thiếu nhi không chỉ dừng ở cuộc thi mà cần phải làm thường xuyên, liên tục, dưới nhiều hình thức thi mới có thể thay đổi nhận thức, hành vi, ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông của các em. Ông Phạm Ngọc Tu, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) nhận xét: Tôi thấy cuộc thi này rất có ý nghĩa, hình thức tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT sáng tạo, các cấp, các ngành nên tổ chức thường xuyên, liên tục nhưng cũng cần thay đổi cách thức tổ chức, hình thức thi cho phù hợp ở từng giai đoạn, thời điểm và từng bậc học, từng đối tượng học sinh. Những kiến thức ở trong cuộc thi mới dừng ở phần lý thuyết thể hiện trên sân khấu, quan trọng hơn là sau cuộc thi, các nhà trường cần làm cụ thể quy định của pháp luật "thấm" vào từng học sinh, giáo viên, trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của mỗi người. Quan trọng nhất, mỗi nhà trường cần lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong các buổi học ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ để "lấy thuyết" biến thành hành động, các bậc cha mẹ phải làm gương cho con em mình, khi đó giá trị của giải thưởng đạt được trong cuộc thi mới thực sự có ý nghĩa và mang lại giá trị thiết thực.

NGUYỄN MINH

CÔNG AN TỈNH
Tập huấn công tác quản lý xuất, nhập cảnh

Sáng ngày 21/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với người nước ngoài cho đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo công an các huyện, thành phố.

Nội dung tập huấn nhằm giới thiệu những tính năng kỹ thuật và cách thức vận hành khai thác hệ thống khai báo tạm trú qua mạng internet, hướng dẫn một số kỹ năng nhận biết thông tin trên họ chiếu, thị thực và giấy tờ khác về xuất, nhập cảnh; trách nhiệm của các cơ sở lưu trú khi cho người nước ngoài lưu trú, những thuận lợi của việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, đồng thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các cơ sở lưu trú về khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Việc triển khai phần mềm khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên mạng internet là một trong những biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cách hành chính của lực lượng quản lý xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện cho chủ cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú theo đúng quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú trên địa bàn; giúp lực lượng chức năng có thể cập nhật nhanh chóng, đầy đủ thông tin về người nước ngoài tạm trú trên địa bàn. Qua đây đã tăng cường công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; đồng thời có cơ sở xử lý các đơn vị không thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký, quản lý lưu trú; từng bước đưa công tác đăng ký, quản lý lưu trú người nước ngoài đi vào nền nếp.

NGUYỄN TÙNG